



แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
ผู้ดำเนินการโดย : วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วปภ.)
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สพบ.) จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๕๙ ๕๖๘๑ , ๐ ๒๙๕๙ ๕๑๒๖

ลำดับที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๑	ผู้อำนวยการท้องถิ่น (๖ วัน) รุ่นที่ ๒๑ : ๒๐ - ๒๕ เม.ย. ๖๘ รุ่นที่ ๒๒ : ๓๑ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๘ หมายเหตุ : เป็นหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การรับรองหลักสูตร เพื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	<ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐● เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกับและสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด● เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ด้านสาธารณภัยของจังหวัด สามารถประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">● เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ จำนวน ๔๐ ต่อรุ่น ดังนี้ ๑. นายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเมืองพัทยา๒. รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none">● ค่าลงทะเบียน ๑๖,๐๐๐.- บาท ต่อคน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม/ภาวะเศรษฐกิจ)● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - กระเป๋าเอกสาร และเครือข่ายในการประสานงาน
๒	ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น (๖ วัน) รุ่นที่ ๑๘ : ๑๖ - ๒๑ มี.ค. ๖๘ รุ่นที่ ๑๙ : ๒๙ มิ.ย. - ๔ ก.ค. ๖๘ หมายเหตุ : เป็นหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การรับรองหลักสูตร เพื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	<ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐● เพื่อให้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none">● เป็นข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๕ คนต่อรุ่น ดังนี้ ๑. ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเทศบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดเมืองพัทยา๒. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรองผู้อำนวยการจังหวัด๓. หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">● ค่าลงทะเบียน ๑๔,๕๐๐.- บาท ต่อคน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม/ภาวะเศรษฐกิจ)● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - กระเป๋าเอกสารและเครือข่ายในการประสานงาน

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๓	<p>เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคี เครือข่าย (๑๘ วัน) รุ่นที่ ๔๘ : ๑๘ ก.พ. - ๗ มี.ค. ๖๘</p> <p>หมายเหตุ : เป็นหลักสูตรที่กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การรับรองหลักสูตร เพื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเป็น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ทราบบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมาย กำหนด ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร จัดการการป้องกัน การเตรียมความพร้อมการรับมือภัย ในภาวะวิกฤตและการให้ความช่วย เหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ แนวทางการสนับสนุนและสนธิกำลัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่าง ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้าราชการ เจ้าพนักงาน หรือ พนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คน ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๓. เป็นบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๑๖,๐๐๐. - บาท ต่อคน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม/ภาวะ เศรษฐกิจ) สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - เข็มวิทยฐานะ - กระเป๋าเอกสาร และ เครือข่ายในการประสานงาน
๔	<p>เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคี เครือข่าย (๕ วัน) รุ่นที่ ๑ : ๑๘ - ๒๒ พ.ย. ๖๗</p> <p>หมายเหตุ : เป็นหลักสูตรที่กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การรับรองหลักสูตร เพื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเป็น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณ ภัย แนวทางการป้องกัน การเตรียม ความพร้อม และการรับมือสาธารณ ภัยในภาวะวิกฤต ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบบทบาท และภารกิจของ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยตามกฎหมาย รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ● เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการ สนับสนุนและสนธิกำลังและเข้ามา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่าง ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มุสลิม และสถาบันทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เป็นผู้ที่มีหน้าที่หรือได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ หน่วยงาน ๒. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๕,๐๐๐. - บาท ต่อคน สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - กระเป๋าเอกสาร

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๕	<p>พนักงานดับเพลิง (๖ วัน)</p> <p>รุ่นที่ ๑๖ : ๒๗ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๖๗</p> <p>รุ่นที่ ๑๗ : ๑๕ - ๒๐ ธ.ค. ๖๗</p> <p>รุ่นที่ ๑๘ : ๒ - ๗ ก.พ. ๖๘</p> <p>รุ่นที่ ๑๙ : ๑๘ - ๒๓ พ.ค. ๖๘</p> <p>รุ่นที่ ๒๐ : ๒๐ - ๒๕ ก.ค. ๖๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ควบคุมเพลิงไหม้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง หรือ ๒. เป็นผู้มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานดับเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐.- บาท ต่อคน สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - กระเป๋าเอกสาร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
๖	<p>พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (๑๒ วัน)</p> <p>รุ่นที่ ๔๑ : ๒๐ - ๓๑ ม.ค. ๖๘</p> <p>รุ่นที่ ๔๒ : ๑๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๘</p> <p>หมายเหตุ : เป็นหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้การรับรองหลักสูตร เพื่อให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ● เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ● เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐ ต่อรุ่น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง หรือเป็นผู้มีหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบกิจการ ๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง (๖ วัน) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ของกรมการปกครอง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑๖,๕๐๐.- บาท ต่อคน สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - กระเป๋าเอกสาร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน - ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๗	<p>วิทยาการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการดับเพลิงในเรือชั้นพื้นฐาน (๑ วัน) วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเรือ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถ ขยายผลให้ความรู้ด้านการ ดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อม การดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟให้แก่สถานประกอบ กิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและเป็น มาตรฐานเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น วิทยาการฝึกอบรมด้านการ ดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ และหรือได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นวิทยาการใน การฝึกอบรมดังกล่าวจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟ พ.ศ.๒๕๕๖ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐.- บาท ต่อคน <p>สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน</p> <p>หมายเหตุ : ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มเติมความรู้สำหรับ วิทยาการในการขึ้นทะเบียนกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน</p>
๘	<p>วิทยาการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ ด้านการ ควบคุมสิ่งการ ณ จุดเกิดเหตุ เบื้องต้น (๑ วัน) วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ ควบคุมสิ่งการดับเพลิง ณ จุด เกิดเหตุเบื้องต้นที่เป็น มาตรฐานสากล และสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งสามารถ ขยายผลให้ความรู้ด้านการ ดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อม การดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟให้แก่สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น วิทยาการฝึกอบรมด้านการ ดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ และหรือได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นวิทยาการใน การฝึกอบรมดังกล่าว จากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการเป็นหน่วยงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐.- บาท ต่อคน <p>สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม จากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน</p> <p>หมายเหตุ : ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มเติมความรู้สำหรับ วิทยาการในการขึ้นทะเบียนกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน</p>

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๙	<p>เทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้น สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope Rescue Technique – Level I) (๕ วัน) วันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัย ด้วยระบบเชือก ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในระบบเชือกประเภทต่างๆ สามารถสร้างและใช้ระบบยึดเหนี่ยวจุดโดยยึดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎความปลอดภัยในการทำงานและอันตรายประเภทต่างๆ วิธีการกู้ภัยส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการและควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๐ คนต่อรุ่น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีประสบการณ์ใช้เงื่อนเชือกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระบบเชือกเบื้องต้น ๒. มีสุขภาพแข็งแรง หรือไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๗,๕๐๐ บาท ต่อคน สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
๑๐	<p>วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ (๖ วัน) รุ่นที่ ๓๓ : ๓๐ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๘ รุ่นที่ ๓๔ : ๘ - ๑๓ มี.ย. ๖๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ● เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ ● เพื่อเป็นวิทยากรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานฝึกอบรมในการให้ความรู้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถสนับสนุนภารกิจฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟของหน่วยงานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จำนวน ๕๐ คนต่อรุ่น โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยากร หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๖,๕๐๐.- บาท ต่อคน สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ - วุฒิบัตร - ระเบียบเอกสาร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	หลักสูตร/โครงการ	วัตถุประสงค์	คุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย	ค่าลงทะเบียน
๑๑	การบัญชาเหตุการณ์สำหรับ บุคลากรภาคีเครือข่าย : ICS (๔ วัน) รุ่นที่ ๒ : ๒๓ - ๒๖ มิ.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ และองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉินเพื่อจัดการเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรภาคีเครือข่าย ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร จำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - ระเบียบเอกสาร และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
๑๒	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย (Basic Life Guard) (๕ วัน) รุ่นที่ ๒ : ๑๕ - ๑๙ ก.ย. ๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ● เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฐมพยาบาล การคัดแยกผู้ป่วย การกู้ชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนส่งต่อหน่วยแพทย์ ● เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำและวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัย สามารถสนับสนุนทั้งสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๒. สามารถลอยตัวในน้ำ และว่ายน้ำตามหลักสูตรกำหนด ๓. มีใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าลงทะเบียน</u> ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน ● สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร - ใบอนุญาตทางน้ำ (License) และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / ภาวะเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด